



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 24 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ส่องทิศทางสินค้าเกษตรครึ่งปีหลัง 2562	มติชน
2. โดรนพ่นน้ำข้าวลดสารเคมี50%	กรุงเทพธุรกิจ
3. หนุนสร้างโรงงานทุเรียนแช่แข็งลุยเปิดตลาดจีนผลตอบรับฉลุย	ไทยโพสต์
4. งบไทยนิยมหนุนสหกรณ์'เขาคิชฌกูฏ'สร้างโรงงานทุเรียนแช่แข็งส่งตลาดจีน	คมชัดลึก
5. ลุยทำแผนการผลิตแบบครบวงจร	เดลินิวส์
6. ประชุมเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ทั่วประเทศ ย้ำ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร....	ไทยโพสต์
7. รายงานพิเศษ: ถกเครือข่ายศพก.-แปลงใหญ่ทั่วประเทศ ....	แนวหน้า
8. Photo News: NATION zone UPDATE: เปิดงานโครงการคลินิกเกษตร...	เดอะเนชั่น
9. สกู๊ปพิเศษ: เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค	สยามรัฐ
10. ภาพข่าว: NATIONzone UPDATE: เปิดงานโครงการคลินิกเกษตร.....	กรุงเทพธุรกิจ
11. คอลัมน์: กาแฟโบราณ: โดรนเพื่อการเกษตร...ไม่ใช่เรือเหาะ	มติชน
12. กรมชลฯเดินหน้า 'บางพลวงโมเดล'	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ส่งทิศทางสินค้าเกษตรครึ่งปีหลัง 2562

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15048 หน้า : 6 (ล่างขวา)

## ส่งทิศทางสินค้าเกษตรครึ่งปีหลัง 2562

**นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

**การเกษตร (สศก.)** เปิดเผยถึงสถานการณ์สินค้าเกษตรช่วงครึ่งปีหลังว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2562 นับเป็นช่วงที่จะมีผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดออกมาในปริมาณมากกว่าช่วงครึ่งปีแรก คิดเป็นสัดส่วนจีดีพีเกษตรในครึ่งปีหลังอยู่ที่ 50% โดยสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรด ฝรั่ง ลำไย สุก และทุเรียน



สำหรับข้าวเหนียว ปี 2562/63 ผลผลิตในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะมีปริมาณ 24.58 ล้านตันข้าวเปลือก โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน ประมาณ 16.02 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 62.08% ของผลผลิตข้าวเหนียวทั้งหมด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีผลผลิต 4.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 4.16 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากและกระจุกตัวในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ประมาณ 3.29 ล้านตัน คิดเป็น 64.33% ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ ยางพารา เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงเปิดกรีดยางทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากประมาณ 3.51 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 71.21% ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 3.36 ล้านตันในปี 2561 สับปะรดโรงงาน ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงแรก



คือเดือนเมษายน-มิถุนายน ประมาณ 571,798 ตัน และช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ประมาณ 519,154 ตัน ลำไย คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาด 776,260 ตัน โดยจะออกมากสุดในเดือนสิงหาคม ปริมาณ 249,220 ตัน หรือคิดเป็น 23.33% ของผลผลิตทั้งหมด สุก คาดว่าจะมีผลผลิตสุกรประมาณ 11.64 ล้านตัว ลดลงจาก 13.69 ล้านตัว

ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตสุกรมีผลผลิตออกสู่ตลาดใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี ภาวะในช่วงครึ่งปีหลังมีปริมาณ 187,588 ตัน คิดเป็น 58.81% ของผลผลิตสุกรทั้งหมด ซึ่งผลผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 14.88%

สินค้าที่มีแนวโน้มราคาดีในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาที่เกษตรกรขายได้ (ม.ค.-เม.ย.) ณ ความชื้น 14.5% เฉลี่ยอยู่ที่โลกรัมละ 8.33 บาท จึงคาดว่าช่วงครึ่งปีหลังราคายังคงอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากความต้องการใช้ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

สำหรับราคาโรงงาน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น ประกอบกับ

สถานการณ์ตลาดต่างประเทศจะปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ราคาส่งออกช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่าราคา

ที่เกษตรกรขายได้จะอยู่ในเกณฑ์โลกรัมละ 5-6 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรกที่ขายได้ที่โลกรัมละ 4.39 บาท

ทั้งนี้ สศก. คาดว่าแนวโน้มจีดีพีเกษตรในปี 2562 อาจลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อช่วงต้นปีอยู่ที่ 2.5 - 3.5% เนื่องจากปรากฏการณ์

เอลนีโญส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้อุณหภูมิค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า

ค่าปกติ ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปีที่ผ่านมาก และหากมีฝนทิ้งช่วง จะยิ่งส่งผลต่อแผน

การผลิตหรือปฏิบัติการเพาะปลูกของเกษตรกรได้ ตลอดจนมีปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ

โลกชะลอตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ราคาน้ำมันดิบเหินเหวน อัตรา

แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ทั้งหมดเป็นปัจจัยต่อผลผลิตสินค้าเกษตรและมูลค่า

จีดีพีเกษตรในภาพรวมทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรติดตามข้อมูลสภาพอากาศวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวสามารถเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวเหนียว กับ ธ.ก.ส. เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงกับธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ  
หัวข้อข่าว : โดรนพ่นนาข้าวลดสารเคมี50%

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
ฉบับที่ : 11201 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)

## โดรนพ่นนาข้าวลดสารเคมี50%

**กรุงเทพธุรกิจ • “สศก.” ปักหมุดพื้นที่**  
ภาคกลาง-เหนือตอนล่าง ศึกษาความคุ้มค่า  
การใช้โดรนในนาข้าว พบลดการใช้สารเคมี  
ลง คิดค่าบริการพ่นถูก แต่เครื่องแพง  
ขอรัฐหนุนเงินอุดหนุนค่า

**นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ**  
**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**เปิดเผย  
ว่า จากแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งเน้นการปรับ  
เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ  
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ปัจจุบัน  
กรมวิชาการเกษตร ได้ทดลองนำโดรน  
มาพ่นสารชีวภัณฑ์ในแปลงผักคะน้า  
หอม ผักชี นาข้าว และไร่ถั่วเขียว สามารถ  
ลดเวลาในการพ่นเมื่อเปรียบเทียบกับ  
การใช้แรงงานคนที่ใช้เครื่องสะพ่ายหลัง  
ติดเครื่องยนต์ 4-5 เท่า และลดปริมาณ  
การใช้สารเคมีลง 30-50%

อย่างไรก็ตาม โดรนเพื่อการเกษตรที่  
จำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบันนั้นมีราคา  
สูงราคาเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 219,000-330,000  
บาทต่อเครื่อง สศก.จึงได้ทำการวิจัยเรื่อง  
การศึกษาความคุ้มค่าการใช้อากาศยาน  
ไร้คนขับ (โดรน) ช่วยทำนาในภาคกลาง  
และภาคเหนือตอนล่าง เพื่อศึกษาต้นทุน  
และผลตอบแทนของการใช้และไม่ใช้  
อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการช่วยทำนา  
และจากการสำรวจเบื้องต้นในพื้นที่ จ.สระบุรี  
นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท

เบื้องต้นพบว่าเกษตรกรที่จ้างบริการ  
โดรนในการพ่นสารกำจัดวัชพืช แมลงศัตรู  
พืช และการพ่นฮอร์โมนบำรุงข้าว ซึ่งการใช้

โดรนพ่นสามารถลดเวลาลงเมื่อเทียบกับ  
การใช้แรงงานคน 3-5 เท่า ขึ้นอยู่กับทักษะ  
ของผู้ควบคุมโดรน สามารถลดปริมาณ  
การใช้สารเคมีลง 15-20% และไม่มีสาร  
ตกค้างในตัวผู้ปฏิบัติงาน สำหรับการคิดค่า  
บริการพ่นสารโดยใช้โดรนจะเท่ากับค่าจ้าง  
แรงงานคนคือไร่ละประมาณ 50-80 บาท  
แต่กรณีเป็นพื้นที่ห่างไกลจะมีการคิดค่า  
บริการเพิ่มขึ้นตามระยะทาง ดังนั้น การใช้  
โดรนช่วยในการพ่นสารดังกล่าวส่งผลให้  
เกษตรกรลดเวลาในการพ่น ลดสารเคมี  
และข้าวไม่เสียหาย

ด้านเกษตรกรที่ยังไม่มีการจ้างบริการ  
โดรนในการพ่น พบว่าบางส่วนมีความ  
สนใจที่จะจ้างบริการโดรนในการดูแล  
รักษาข้าวครั้งต่อไป แต่บางส่วนยังไม่  
แน่ใจที่จะใช้บริการ เพราะยังขาดความรู้  
ในการใช้โดรนพ่นสาร ขณะเดียวกัน  
ผู้ประกอบการที่ให้บริการโดรนฉีดพ่น  
สารที่ทำมาเป็นเวลานาน พบว่ามีความ  
ต้องการโดรนพ่นสารเพิ่มขึ้น แต่ยังมีไม่  
เพียงพอที่จะให้บริการลูกค้า เนื่องจาก  
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อโดรน ซึ่ง  
มีราคาแพง จึงมีความต้องการให้รัฐบาล  
เข้ามาสนับสนุนเงินสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ ใน  
การจัดซื้อโดรนให้เพียงพอ

ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือน พ.ค.นี้ สศก.  
จะลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก กำแพงเพชร และ  
อุตรดิตถ์ เพื่อศึกษาข้อมูลความคุ้มค่า  
การใช้โดรนในการดูแลรักษาข้าว และ  
จะรายงานผลศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบ  
ต้นทุน ผลตอบแทนจากการใช้และไม่ใช้  
โดรนในการดูแลรักษาข้าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อข่าว : หนุนสร้างโรงงานทุเรียนแช่แข็งลุยเปิดตลาดจีนผลตอบรับฉลุย

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 8230 หน้า : 5 (เต็มหน้า)

# หนุนสร้างโรงงานทุเรียนแช่แข็ง ลุยเปิดตลาดจีนผลตอบรับฉลุย

เดือนพฤษภาคมย่างเข้าสู่ฤดูผลไม้ภาคตะวันออก และจะชุกช่วงกลางเดือนเป็นต้นไป ผลผลิตหลักที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกองและสละ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่า ปีนี้ผลไม้มากดะวันออก 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะและลองกอง ผลผลิตรวม 8.8 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 33%

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เพิ่มศักยภาพสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อรองรับผลผลิตจากเกษตรกร โดยอุดหนุนงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลให้สหกรณ์นำไปจัดสร้างอุปกรณ์การตลาดและเครื่องมือสำหรับรวบรวมและแปรรูปผลไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมและเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร



“สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏจำกัด” จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้เพื่อกระจายสู่ตลาด

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ละปีรวบรวมผลผลิตได้ประมาณ 5,800 ตัน เฉพาะทุเรียนประมาณ 1,000 ตัน ซึ่งปีที่ผ่านมามีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืนกว่า 29 ล้านบาท และสหกรณ์สมทบเพิ่มเติมอีก 12 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารห้องเย็น พร้อมอุปกรณ์แปรรูปผลไม้ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่กลางปี 2561 จนเสร็จสมบูรณ์ต้นปีนี้ นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากเคยปลูกยางพารา กลายไข่และเงาะ หันมาปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเห็นว่าได้ราคาดี ซึ่งราคาทุเรียนปรับตัวสูงขึ้นจากที่เคยขายได้ก็โลกรัมละ 60 บาท ปัจจุบันราคาพุ่งสูงไปจนถึงโลกรัมละ 150 บาท สหกรณ์ฯ เขาคิชฌกูฏ จึงเตรียมแผนรองรับปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและล้นตลาดในอนาคต โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล เพื่อนำมาสร้างอาคารห้องเย็นและจัดซื้ออุปกรณ์แปรรูปผลผลิต และพร้อมจะยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการแปรรูปผลไม้เพื่อการส่งออกของสหกรณ์จันทบุรี

อาคารห้องเย็นนี้เริ่มใช้ประโยชน์ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2562 โดยสหกรณ์ได้รับซื้อผลทุเรียนสด แต่ตกไซส์ มีตำหนิ ลูกไม่สวย ซึ่งไม่สามารถจำหน่ายเป็นผลสดได้ นำมาแปรรูปโดยแกะเนื้อผลผลิตเป็นทุเรียนแช่แข็งและเพิ่มมูลค่าโดยกระบวนการ Freeze dry ก่อนส่งจำหน่ายตลาดในประเทศจีน ซึ่งก่อนที่สหกรณ์จะหันมาทำธุรกิจส่งออกทุเรียนแบบแกะเนื้อแช่แข็ง ได้มีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศจีนพบว่า ปัจจุบันครอบครัวคนจีนในเมืองใหญ่มีขนาดเล็กกลง ทำให้ความต้องการบริโภคทุเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยซื้อทั้งผล เปลี่ยนเป็นการซื้อทุเรียนแบบแกะเนื้อบรรจุกล่องหรือถาดขนาด 1-2 พู สำหรับบริโภคพอดีกับจำนวนสมาชิกครอบครัว ทำให้



รหัสข่าว: C-190524008018 (24 พ.ค. 62/05:57)

หน้า: 1/2





สหกรณ์มองเห็นโอกาสในการจะขยายตลาดทุเรียน จึงนำทุเรียนที่สุกแล้วมาแกะเนื้อแล้วแช่แข็งส่งไปขายผู้บริโภคในประเทศจีน ซึ่งทุเรียนเป็นผลไม้ที่ชื่นชอบของชาวจีนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทุเรียนที่มาจากเมืองไทย

ทั้งนี้ โรงงานห้องเย็นของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด สามารถผลิตทุเรียนแช่แข็งได้ประมาณ 2,000 ตันต่อปี โดยจะเดินเครื่องรับซื้อผลผลิตเต็มที่ในช่วงที่ทุเรียนกระจุกตัวระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน เพื่อป้อนเข้าสู่ห้องเย็นซึ่งกระบวนการแปรรูปทุเรียนแช่แข็ง เริ่มจากเกษตรกรขนทุเรียนมาขายให้สหกรณ์ สหกรณ์จะคัดแยกเกรด A B C และทุเรียนที่ตกไซส์ ทุเรียนเกรด A และ B จะจำหน่ายเป็นผลสดกว่า 90% ส่งไปจำหน่ายที่ประเทศจีน ส่วนที่เหลือจะขยายตลาดในประเทศ โดยสหกรณ์ร่วมกับห้างแม็คโครและเดอะมอลล์ส่งทุเรียนไปจำหน่ายในห้างและกระจายไปตามสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

ส่วนทุเรียนตกไซส์จะถูกนำเข้าห้องเย็นคัดผลที่สุกงอมเต็มที่ แกะแยกเนื้อและเปลือกออก ก่อนจะนำเนื้อทุเรียนที่แกะแล้วส่งเข้าห้องเย็น เพื่อลดอุณหภูมิของเนื้อทุเรียนลงระดับหนึ่งก่อนจะนำเข้าตู้แช่แข็ง ความเย็น -70 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงนำมาบรรจุใส่ถุงขนาด 5 กิโลกรัม และบรรจุลงกล่อง 20 กิโลกรัม แต่ละวันสหกรณ์ผลิตทุเรียนแช่แข็งได้ประมาณ 65 ตัน ซึ่งอาคารห้องเย็นที่ใช้สำหรับผลิตทุเรียนแช่แข็งนี้ได้สร้างประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรต้องขนทุเรียนตกไซส์และสุกงอมไปเรขายให้กับพ่อค้าคนกลางและโค่นตราดา แต่เมื่อมีโรงงานห้องเย็นตั้งที่สหกรณ์แล้ว เกษตรกรสามารถนำทุเรียนจากสวนทุกลูกทุกขนาดมาขาย

ให้กับสหกรณ์ทีเดียว สหกรณ์จะรับซื้อไว้ทั้งหมดและคัดเกรดก่อนส่งกระจายไปตามช่องทางตลาดทำให้ประหยัดเวลาและค่าขนส่ง และยังช่วยพยุงราคาผลผลิตไม่ให้ตกต่ำด้วย

“ปกติห้องเย็นในจันทบุรีมีอยู่หลายแห่ง แต่เป็นของเอกชน แต่ละปีรวบรวมผลไม่ช่วงที่ออกมากที่สุดประมาณ 4,500 ตัน แต่เมื่อสหกรณ์ได้รับงบประมาณจัดสร้างห้องเย็น ก็ช่วยแชร์ส่วนแบ่งตลาดมาส่วนหนึ่ง เกษตรกรจึงมีทางเลือกนำผลผลิตมาขายให้สหกรณ์ และส่งผลให้ราคาทุเรียนปรับตัวสูงขึ้น จากเดิมหลายปีที่ผ่านมามทุเรียนตกไซส์ราคา 30-40 บาทต่อกิโลกรัม ปีที่แล้วขยับเป็น 45-60 บาทต่อกิโลกรัม และปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 60-70 บาทต่อกิโลกรัม

แสดงให้เห็นว่าการที่สหกรณ์เข้าไปเป็นตัวกลางรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรนั้น ส่งผลต่อการรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี และยังช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณที่จะต้องนำไปใช้แทรกแซงราคาผลไม้ให้กับเกษตรกรปีละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท หลังจากที่สหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการผลผลิตในพื้นที่ โดยการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานผลผลิตเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการรวมกลุ่มสมาชิกให้มีการวางแผนการผลิต มีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด

นอกจากนี้ สหกรณ์ยังได้เชื่อมโยงกับภาคเอกชนกระจายผลไม้จากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ สามารถขายผลผลิตได้ราคาและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ” สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีกล่าว

ด้านนายศานต์ นาควิบูลย์วงศ์ ผู้จัดการ

โรงงานห้องเย็น บริษัท ริชฟิล เฟรช ฟรุต จำกัด บริษัทส่งออกซึ่งเป็นคู่ค้ากับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทได้รับซื้อทุเรียนแช่แข็งจากสหกรณ์ และส่งเป็นวัตถุดิบให้ลูกค้าที่ประเทศจีนนำไปจัดตั้งบรรจุลงถาดและใส่แบรนดิสินค้าของตัวเอง ก่อนส่งไปวางขายในห้างใหญ่ๆ 4-5 แห่งของจีน ซึ่งราคาทุเรียนจากประเทศไทยเมื่อนำไปวางขายในห้างของจีนจะมีมูลค่าสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัว

“คนจีนส่วนใหญ่นิยมรับประทานทุเรียนสุกงอม ซึ่งทุเรียนแกะเนื้อที่ส่งไปประเทศจีนจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย และต้องมีใบรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งการผลิตผลไม้แบบ fresh-cut จะต้องทำในเชิงคุณภาพ แต่จะได้ผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูงกว่า นอกจากตลาดผลไม้ในประเทศจีนแล้ว ทางบริษัทยังส่งทุเรียนไปเปิดตลาดที่อินโดนีเซีย และส่งแบบทุเรียนแช่แข็งทั้งลูกไปจำหน่ายที่เกาหลีด้วย แม้ว่าในปีนี้จะเป็นการทดลองตลาดทุเรียนแช่แข็งเป็นปีแรก แต่ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าในต่างประเทศเป็นอย่างดี และมีแนวโน้มว่าจะสามารถขยายปริมาณการส่งออกได้เพิ่มขึ้นในปีต่อไป” นายศานต์กล่าว.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.

ฉบับที่ : 6331 หน้า : 1 (ล่าง),6

หัวข้อข่าว : งบไทยนิยมหนุนสหกรณ์'เขาคิชฌกูฏ'สร้างโรงงานทุเรียนแช่แข็งส่งตลาดจีน



# งบไทยนิยมหนุนสหกรณ์'เขาคิชฌกูฏ' สร้างโรงงานทุเรียนแช่แข็งส่งตลาดจีน



ศศิธร วิเศษ (ซ้าย) สหกรณ์ จ.จันทบุรี

**จากการ**คาดการณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่าผลผลิตผลไม้ของภาคตะวันออกในฤดูกาลผลิตปีนี้ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะและลองกอง มีปริมาณรวม 8.8 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามาถึงร้อยละ 33 ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งรับผิดชอบดูแลสถาบันเกษตรกรได้เพิ่มศักยภาพสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อรองรับผลผลิตดังกล่าว โดยอุดหนุนงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล ให้สหกรณ์นำไปจัดสร้างอุปกรณ์การตลาดและเครื่องมือสำหรับรวบรวมและแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมและเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้แก่เกษตรกร

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้เพื่อกระจายสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ละปีรวบรวมผลผลิตได้ประมาณ 5,800 ตัน เฉพาะ

ทุเรียนประมาณ 1,000 ตัน ซึ่งปีที่ผ่านมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืนกว่า 29 ล้านบาท และสหกรณ์สมทบเพิ่มเติมอีก 12 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารห้องเย็นพร้อมอุปกรณ์แปรรูปผลไม้ โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่กลางปี 2561 จนเสร็จสมบูรณ์ทันใช้ในฤดูกาลผลิตปีนี้

"ช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรจากเคยปลูกยางพารา ถั่วลิสงและเงาะ หันมาปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเห็นว่าได้ราคาดี ซึ่งราคาทุเรียนปรับตัวสูงขึ้นจากที่เคยขายได้กิโลกรัมละ 60 บาท ปัจจุบันราคาพุ่งสูงไปจนถึงกิโลกรัมละ 150 บาท สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จึงเตรียมแผนรองรับปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและล้นตลาดในอนาคต"

ศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เผยต่อว่า จากนั้นจึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ

รหัสข่าว: C-190524014073 (24 พ.ค. 62/05:55)

หน้า: 1/3



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

หัวข้อข่าว : งบไทยนิยมหนุนสหกรณ์'เขาคิชฌกูฏ'สร้างโรงงานทุเรียนแช่แข็งส่งตลาดจีน

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.

ฉบับที่ : 6331 หน้า : 1 (ล่าง),6



กระบวนการผลิตทุเรียนแช่แข็ง



ไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล เพื่อนำมาสร้างอาคารห้องเย็น และจัดซื้ออุปกรณ์แปรรูปผลผลิตและพร้อมจะยกระดับ...

ศศิธร ระบุอีกว่า ก่อนที่สหกรณ์จะหันมาทำธุรกิจส่งออกทุเรียนแบบแกะเนื้อแช่แข็ง ได้มีการศึกษา...

ทั้งนี้โรงงานห้องเย็นของสหกรณ์การเกษตร เขาคิชฌกูฏ จำกัด สามารถผลิตทุเรียนแช่แข็งได้...

สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีได้อธิบายถึงกระบวนการ

ผลิตทุเรียนแช่แข็ง โดยเริ่มจากการคัดทุเรียนตกเกรด สุกงอมเต็มที่แกะแยกเนื้อและเปลือกออก...

ซึ่งอาคารห้องเย็นที่ใช้สำหรับผลิตทุเรียนแช่แข็งนี้ ได้สร้างประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้...

"ปกติห้องเย็นในจันทบุรีมีอยู่หลายแห่งแต่เป็นของเอกชน แต่ละปีรวบรวมผลไม้ช่วงที่ออกมากที่สุด...

เดิมหลายปีที่ผ่านมามีทุเรียนตกไซส์ราคา 30-40 บาทต่อกิโลกรัม ปีที่แล้วขยับเป็น 45-60 บาทต่อกิโลกรัม...



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.

จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ฉบับที่ : 6331 หน้า : 1 (ล่าง),6

หัวข้อข่าว : งบประมาณนิคมหนองสหกรณ์'เขาคิชฌกูฏ'สร้างโรงงานทุเรียนแช่แข็งส่งตลาดจีน

อย่างไรก็ตามหลังจากที่สหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการผลผลิตในพื้นที่โดยการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการรวมกลุ่มสมาชิกให้มีการวางแผนการผลิต การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย

**สุรางค์ ขาวนา** ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เผยว่า หลังจากที่สหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณยังยื่นของรัฐบาลมาสร้างโรงงานผลิตทุเรียนแช่แข็ง ซึ่งได้สร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี แต่ยังมีปัญหาวัตถุดิบที่นำมาสู่กระบวนการผลิตทุเรียนแช่แข็งยังมีน้อยเกินไป เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจะขายเป็นผลสดมากกว่า เพราะได้ราคาดีกว่า ขณะที่นำมาสู่กระบวนการแช่แข็งส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนตกเกรด

“ขณะนี้โรงงานได้หยุดดำเนินการเนื่องจากผลผลิตทุเรียนเริ่มมีน้อย คณะกรรมการสหกรณ์กำลังคิดกันว่าจะทำอย่างไรให้มีทุเรียนป้อนโรงงานตลอดทั้งปี หลังจากนั้นก็จะไปสำรวจทุเรียนทางภาคใต้ที่กำลังออกมาป้อนโรงงานต่อไป” ผจก.สหกรณ์เขาคิชฌกูฏ กล่าว

**ศานต์ นาควิบูลย์วงศ์** ผู้จัดการโรงงานห้องเย็น บริษัท วิชฟิล เฟรช ฟรุต จำกัด บริษัทส่งออก ซึ่งเป็นคู่ค้ากับสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้รับซื้อทุเรียนแช่

แข็งจากสหกรณ์และส่งออกเป็นวัตถุดิบให้ลูกค้าที่ประเทศจีนนำไปจัดตั้งบรรจุลงถาดและใส่บรรจุภัณฑ์สินค้าของตัวเองก่อนส่งไปวางขายในห้างใหญ่ๆ 4-5 แห่งของจีน ซึ่งราคาทุเรียนจากประเทศไทยเมื่อนำไปวางขายในห้างของจีนจะมีมูลค่าสูงขยับอีกหลายเท่าตัว

“คนจีนส่วนใหญ่นิยมรับประทานทุเรียนสุกอมซึ่งทุเรียนแกะเนื้อที่ส่งไปประเทศจีนจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยและต้องมีใบรับรองมาตรฐานจีเอ็มพี ซึ่งการผลิตผลไม้แบบ fresh-cut จะต้องทำในเชิงคุณภาพ แต่จะได้ผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูงกว่า นอกจากตลาดผลไม้ในประเทศจีนแล้ว บริษัทยังส่งทุเรียนไปเปิดตลาดที่อินโดนีเซีย และส่งแบบทุเรียนแช่แข็งทั้งลูกไปจำหน่ายที่เกาหลีด้วย แม้ในปีนี้จะเป็นการทดลองตลาดทุเรียนแช่แข็งเป็นปีแรก แต่ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าในต่างประเทศเป็นอย่างดี และมีแนวโน้มว่าจะสามารถขยายปริมาณการส่งออกได้เพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไปอีกด้วย” ผู้จัดการโรงงานห้องเย็น วิชฟิล เฟรช ฟรุต กล่าวทิ้งท้าย

นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ ผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืนในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออกอย่างทุเรียนผ่านกระบวนการแช่แข็งก่อนสู่ผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

• สุรัตน์ อดิตะ •

suratatta0402@gmail.com



**การที่สหกรณ์เข้าไปเป็น  
ตัวกลางรับซื้อผลผลิตจาก  
เกษตรกร ส่งผลต่อการรักษา  
เสถียรภาพราคาผลไม้ของ  
จังหวัดจันทบุรี และประหยัด  
งบประมาณที่ต้องนำไปแทรกแซง  
ราคาผลไม้ให้กับเกษตรกรปีละ  
ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท**





## ลุยทำแผนการผลิตแบบครบวงจร

หลังจากที่ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ ขณะนี้ได้คัดเลือกพื้นที่พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ทั้ง 10 แปลง 3 แปลง ลุยทำแผนการผลิต แผนการลงทุน และแผนการตลาด พร้อมทั้งมีผู้จัดการแปลงที่พร้อมจะขับเคลื่อนงานต่อให้แล้วเสร็จ เช่น แปลงใหญ่มันสำปะหลัง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, แปลงสับปะรด อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง และแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน สหกรณ์นิคม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี

นายสำราญ สารบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายที่จะบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยใช้ตลาดนำการผลิต ภายใต้แนวทางการจัดทำแผนการผลิตภาคการเกษตร (Agricultural Production Plan) ซึ่งจะมีเกษตรกรและภาครัฐ รวมทั้งเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ ขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ เห็นชอบพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการแล้ว 10 แปลง ได้แก่ แปลงอ้อยโรงงาน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี, แปลงพืชอาหารสัตว์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ, แปลงเกษตรผสมผสาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, แปลงเกษตรผสมผสาน อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี, แปลงยางพารา กบป.กลางมะปรางมัน ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี, แปลงยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว

อ.รัชฎา จ.ตรัง, แปลงโคนม สหกรณ์การเกษตรไพรม์ยูง จำกัด อ.หันคา จ.ชัยนาท รวมทั้งแปลงใหญ่มันสำปะหลัง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา, แปลงสับปะรด อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง และแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน สหกรณ์นิคม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี ที่คืบหน้าจนสามารถดำเนินการได้ตามแผนการที่ตั้งไว้แล้วเสร็จ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขับเคลื่อนโครงการนี้ ยังมีอีกหลายขั้นตอนต้องดำเนินการ โดยเฉพาะการสร้างความสำเร็จให้กับเกษตรกร ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะ เลขานุการคณะทำงาน มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายแปลง แผนปฏิบัติงานรายแปลง และแผนธุรกิจของแต่ละแปลง นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ทุกพื้นที่รวมกลุ่มเกษตรกร และจัดตั้งเป็นนิติบุคคลองค์กรเกษตรกรแปลงใหญ่ รวมทั้งการสรรหาและคัดเลือกกรรมการแปลงจากเกษตรกรเจ้าของที่ดินที่มีศักยภาพหรือบุตรหลานของเกษตรกรเจ้าของที่ดิน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farmers) และอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการแปลงสมัยใหม่อีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะการเริ่มต้นขับเคลื่อนโครงการแบบมีแผนงาน จะทำให้เกษตรกรและทุกฝ่ายขับเคลื่อนและต่อยอดการดำเนินการได้ต่อเนื่องและเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม.

## ประชุมเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ทั่วประเทศ ย้ำ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อประโยชน์ต่างๆ

กรมส่งเสริม

การเกษตรจัดประชุม เชื่อมโยงการดำเนินงาน ของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยน



เปลี่ยนความคิดเห็น และการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานร่วมกันในรอบ 3 เดือน รวมทั้งให้ศพก. และแปลงใหญ่ ช่วยประชาสัมพันธ์เกษตรกรในพื้นที่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เกษตรกร โดยเฉพาะ มีสิทธิในการเข้ารับการอบรมชื่อ 3 สาร การช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ หรือสิทธิในการได้รับการรับรอง GAP นอกจากนี้ยังมี การพิจารณาเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ (Logo) สินค้าแปลงใหญ่และ ศพก. พร้อมหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อสร้าง Brand สินค้า เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าจากแปลงใหญ่ และ ศพก. เป็นสินค้าที่ได้คุณภาพและการรับรองมาตรฐาน

นายสำราญ สารบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ รวมทั้งการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกร เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพราะเป็นนโยบาย

สำคัญที่ขับเคลื่อนภาคการเกษตร โดยให้ภาครัฐและเกษตรกรได้มาหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขและขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง การประชุมเครือข่ายฯ จึงเป็นการหารือร่วมกันของกลุ่มเกษตรกรเน้นไปที่การสร้างเสริมความเข้มแข็งในทุกมิติ ทั้งด้านการบริหารจัดการ และการใช้แนวทางตลาดนำการผลิต การสร้างความเข้มแข็งของตลาดภายใน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์คุณภาพแปลงใหญ่ เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกร ได้ร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ ปัญหาและหาบทสรุป เพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรต้องขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านเครือข่ายเหล่านี้ เพื่อไปถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในกลุ่มของตัวเองตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา อย่างเช่น ในปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ตั้งแต่การ

ผลิตจนกระทั่งมีผลผลิตจำหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ดังนั้นประธานเครือข่ายก็ต้องทำความเข้าใจว่านโยบายเป็นอย่างไร มีและแนวทางขับเคลื่อนในทิศทางไหน เป็นสิ่งที่เราต้องมาสื่อสารกันตลอดเวลาเพื่อความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องในระดับพื้นที่ ในขณะที่เดียวกันหากการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่มีปัญหาอะไรก็จะได้นำมาสะท้อนในเวทีนี้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ยังมีการถ่ายทอดประสบการณ์และสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานในต่างประเทศของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับประเทศ รวมทั้งการดำเนินงาน



โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรง โครงการดังกล่าวฯ เป็นการให้ความรู้ในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่และชุมชน ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดปัญหาหมอกควัน สร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นปัจจัยการผลิต และพลังงานชีวมวล โดยมีเป้าหมายถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 26,460 ราย ในพื้นที่ ศพก. 882 ศูนย์ และ ศคปช. 882 ศูนย์ นอกจากนี้ ยังฝากถึงความสำคัญในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพราะในอนาคตหลังจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผลบังคับใช้ จะทำให้เริ่มจำกัดและควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต อีกด้วย ซึ่งเกษตรกรที่ต้องการใช้ ยังสามารถใช้ได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร เข้ารับการอบรม ผ่านการทดสอบ และนำสิทธิ์ที่ได้ไปซื้อสารเคมี 3 ชนิด ตามเงื่อนไขนั้นๆ” อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย



## รายงานพิเศษ

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับประเทศครั้งที่ 3/2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแก้ปัญหาการดำเนินงานร่วมกันในรอบ 3 เดือน รวมทั้งให้ศพก. และแปลงใหญ่ ช่วยประชาสัมพันธ์เกษตรกรในพื้นที่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรักษาสีถาวรชื่อต่างๆให้เกษตรกร โดยเฉพาะมีสิทธิเข้ารับการอบรม ชื่อ 3 สาร การช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ หรือสิทธิได้รับการรับรอง GAP นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ (Logo) สินค้าแปลงใหญ่ และ ศพก. พร้อมหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อสร้าง Brand สินค้า เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าสินค้าจากแปลงใหญ่ และศพก. เป็นสินค้าที่ได้คุณภาพและการรับรองมาตรฐาน

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า การพัฒนาแนวทางเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพราะเป็นนโยบายสำคัญที่ขับเคลื่อนภาคการเกษตร โดยให้ภาครัฐและเกษตรกรได้มาหารือร่วมกัน เพื่อแก้ไขและขับเคลื่อนภาคเกษตรให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง การประชุมเครือข่ายจึงเป็นการหารือร่วมกันของกลุ่มเกษตรกรเน้นไปที่สร้างความเข้มแข็งในทุกมิติ ทั้งด้านการบริหารจัดการ และการใช้แนวทางตลาดนำการผลิต การสร้างความเข้มแข็งของตลาดภายใน รวมทั้งจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแปลงใหญ่ต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหา และหาบทสรุป เพื่อขับเคลื่อนร่วมกันเนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรต้อง

# ถกเครือข่ายศพก.-แปลงใหญ่ทั่วประเทศ. ย้ำขึ้นทะเบียนรักษาสีถาวร-ชื่อ3สาร



ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องระดับพื้นที่ ขณะเดียวกัน หากการขับเคลื่อนระดับพื้นที่มีปัญหาอะไรจะได้นำมาสะท้อนในเวทีนี้ เพื่อร่วมแก้ปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ยังมี การ



สำราญ สาราบรรณ์  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ถ่ายทอดประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในต่างประเทศของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับประเทศ รวมทั้งการดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาผู้ผลิตแปลงเล็กอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรง โครงการดังกล่าวจะเป็นการให้ความรู้ในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่และชุมชน ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดปัญหาหมอกควัน สร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตและพลังงานชีวมวล โดยมีเป้าหมายถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 26,460 ราย ในพื้นที่ศพก. 882 ศูนย์และศพก. 882 ศูนย์ นอกจากนี้ ยังฝากถึงความสำคัญในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพราะในอนาคตหลัง

ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านเครือข่ายเหล่านี้ เพื่อไปถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในกลุ่มของตัวเองตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา อย่างเช่น ในปัจจุบัน กระทรวงเกษตรกำลังขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ตั้งแต่ผลิตจนกระทั่งมีผลผลิตจำหน่ายออกสู่ตลาดให้มีศักยภาพก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและแข่งขันในตลาดโลกได้ ดังนั้น ประชาชนเครือข่ายก็ต้องทำความเข้าใจว่านโยบายเป็นอย่างไร มีและแนวทางขับเคลื่อนในทิศทางไหนเป็นสิ่งที่เราต้องมาสื่อสารกันตลอดเวลา เพื่อ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13906

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 56.03

Ad Value: 70,037.50

PRValue (x3): 210,112.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ถกเครือข่ายศพก.-แปลงใหญ่ทั่วประเทศ. ย้ำขึ้นทะเบียนรักษาสี...

ประกาศกระทรวงเกษตรฯมีผลบังคับใช้ จะทำให้เริ่มจำกัดและควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต อีกด้วย ซึ่งเกษตรกรที่ต้องการใช้ยังใช้ได้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร เข้าอบรม ผ่านการทดสอบ และนำสิทธิ์ที่ได้ไปซื้อสารเคมี 3 ชนิด ตามเงื่อนไข”อธิบดีกล่าว

## NATIONzone UPDATE



### เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน  
เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน  
โอกาสสมทวงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  
ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 พร้อมด้วย  
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดแสดง  
นิทรรศการให้ความรู้ด้านสหกรณ์และด้านการเกษตร และจำหน่าย  
ภายในงาน ณ วัดอินทรวาาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพมหานคร



## เทศบาลนครภูเก็ต

### จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า



#### สกูปพิเศษ

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัข แมวจรจัด และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี! ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพันธานสมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน (วันวันเสาร์และอาทิตย์) เพื่อเป็นการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เลี้ยงยังขาดความรู้ในด้านการป้องกันโรคและการคุม

กำเนิด ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดเหล่านี้ น.ส.สมใจ กล่าวต่อว่า หากปล่อยทิ้งไว้จะก่อปัญหาสร้างความเดือดร้อน และยังมีความเสี่ยงต่อการเป็นพาหะนำโรคสู่คนได้ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งทำให้ถึงแก่ชีวิต ประกอบกับข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ รายงานว่าปี 2562 พบว่าสุนัขที่ส่งเสียเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจึงมีความสำคัญ ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต จึงจัดโครงการออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. (วันวันเสาร์และวันอาทิตย์) ณ โรยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน “จังหวัดภูเก็ตได้รับการประกาศจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้

เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ดังนั้น เพื่อแสดงถึงเจตจำนงอันมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะรักษาสถานภาพปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ จึงขอให้ประชาชนทุกท่านได้ตระหนักถึงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงสุนัข - แมวในจำนวนที่พอเหมาะ คุมกำเนิดด้วยการทำหมัน พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี เลี้ยงในบริเวณบ้าน อย่าปล่อยออกไปนอกบ้านโดยไม่ดูแล เพราะหากถูกสุนัขบ้ากัดก็อาจติดโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงเมื่อประชาชนถูกสุนัขแมวกัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผลโดยใช้สบู่และน้ำสะอาดล้างบริเวณบาดแผลหลายๆ ครั้งอย่างเบามือ ใส่ยา โดยทาห่างจากการล้างแผลและขับให้แห้ง กักสุนัข 10 วัน จากนั้นให้รีบมาพบแพทย์เพื่อพิจารณาการตัดสินใจรับวัคซีนหรือไม่ และต้องมาฉีดวัคซีนให้ครบตรงตามนัดทุกครั้ง และเพื่อเป็น

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 69

ฉบับที่: 24033

หน้า: 12(ขวา)

Col.Inch: 67.24

Ad Value: 70,602

PRValue (x3): 211,806

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เลี้ยงสัตว์สุนัขหรือแมว สามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านไปทำหมัน และฉีดวัคซีนได้ในช่วงวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น” นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าว



## NATIONzone UPDATE



### เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน  
เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน  
โอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  
ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 พร้อมด้วย  
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดแสดง  
นิทรรศการให้ความรู้ด้านสหกรณ์และด้านการเกษตร และจำหน่าย  
ภายในงาน ณ วัดอินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพมหานคร



# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 24 - พุธสัปดาห์ 30 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 2023

หน้า: 67(กลาง)

Col.Inch: 72

Ad Value: 34,560

PRValue (x3): 103,680

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: กาแฟโบราณ: โดรนเพื่อการเกษตร...ไม่ใช่เรือเหาะ

ของ google)

เพื่อนคู่หูในวัย 50 เศษของผมคนหนึ่ง มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งเรื่องเครื่องบินเล็กและเรื่องถ่ายภาพยนตร์ เขามีไอเดียถ่ายภาพยนตร์ทางอากาศ โดยลงทุนน้อยกว่าการเช่าเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินพาณิชย์ แล้วยกกล้องพร้อมมอกถ่ายภาพบินขึ้นไปเก็บภาพ

นั่นคือ เขากล้องถ่ายภาพยนตร์ติดตั้งในเครื่องบินเล็ก (ที่รับน้ำหนักกล้องได้) แล้วบังคับทั้งกล้องและเครื่องบินด้วยรีโมตจากภาคพื้นดิน

ไอเดียของเขาได้พล้อยเปอร์เซ็นต์ในการลดค่าใช้จ่ายของกองถ่ายฯ และเพื่อนก็มีความสุขกับการได้บำบัดโรค “โรควิเศษ” แต่ภาพที่ได้ไม่ราบรื่น (smooth) เท่าที่ควร ดังนั้น เมื่อเอาโดรนมาแทนเครื่องบินเล็ก ภาพที่ราบรื่นราวกับถ่ายโดยใช้เครื่องบินทำให้เราหมดสนุกกับการถ่ายภาพยนตร์จากเครื่องบินเล็ก

ปัญหาในระยะแรกเป็นเรื่อง “ระยะทางและเวลา” ในการทำงานของโดรน กับเรื่องของไซเบอร์และอินเทอร์เน็ตที่เราติดตามหลังประเทศลาวอยู่ประมาณ 1 ปี

ปัจจุบันนี้เราเชื่อว่าปัญหาการพัฒนาของโดรนก็ทำงานเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือไฮบริด หรือรถไฟความเร็วสูง นั่นคือเรื่องขีดความสามารถของแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั่นเอง

**พ**มสำรวจ “ตลาดโดรน” จากอินเทอร์เน็ต พบว่าข้อกังวลต่างๆ ของประชาชนในเรื่อง “เอื่อนายทุน” นั้นน่าจะยุติลงได้ เนื่องจากในตลาดมีโดรนชนิดต่างๆ จำนวนมาก หลายยี่ห้อ ตั้งแต่ราคาไม่ถึงพันบาทไปจนถึง 500,000 บาท (หรือกว่านั้น) ตามแต่สเปกที่ต้องการ ทั้งนี้ รวมทั้งมีที่ไทยผลิตเองด้วย

นอกจากนั้นยังมีอุปสรรค จดทะเบียนและขออนุญาตให้ รวมทั้งมีประกัน 1 ปี

โดรนเพื่อการเกษตรที่ใช้พ่นยาและปุ๋ย ส่วนใหญ่จะมีราคา

ถูกกว่าเงินเดือนวุฒิสมาชิกหรือ ส.ว. คือราคาไม่ถึง 130,000 บาท  
อดคิดไม่ได้ว่า ถ้า ส.ว.เมืองไทยยุคนี้สวมหัวใจ ส.ส. หรือ ส.ว.มาเลเซีย (ยุคมหาธีร์) ลักเลี้ยวหนึ่ง เกษตรกรไทยอาจจะมีโอกาสได้ใช้โดรนช่วยในการทำเกษตรครบทุกอำเภอในเวลาไม่ถึงปี!

“ส.ว.62” มีอำนาจและหน้าที่หลักเพียงประการเดียวคือ สนับสนุนการเลือกนายก

รัฐมนตรี คนที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จากสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ตามแผนสืบทอดอำนาจของนายวันชัย สอนศิริ นายความที่เป็น สนช.

หลังจากเสร็จจลินท์หน้าหลักแล้ว ส.ว.62 ก็แทบจะไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรอีก ดังนั้น ถ้าจะพูดว่าได้กินเงินเดือน 120,000 กว่าบาทไปฟรีๆ เป็นเวลา 5 ปี-ก็น่าจะพูดได้

นี่มิใช่เป็นการพูดเสียดสีรัฐบาลเอื่อนายทุนนะครับ ผมอ่านรายชื่อ ส.ว.250 คนแล้ว เชื่อว่าพ่อ-แม่หรือบรรพบุรุษของท่านเป็นเกษตรกรเกินครึ่ง คนที่นิ่งเก๊าอีรัฐมนตรีต่างหากที่ไม่ได้มาจากเกษตรกร และเขาเป็นพวกของนายทุนชานานแท้และดั้งเดิม

**ร**อยแผลเก่าที่ยังไม่หายเจ็บอีกรอยหนึ่งก็คือแผลจาก “เรือเหาะ” เหตุที่ยังไม่หายเจ็บ เพราะผมไม่เชื่อว่าเป็น “ค่าโง่” แต่เชื่อว่าเป็น “ค่าแก๊งโง่” มากกว่า

ค่าเรือเหาะรวมอุปกรณ์(กล้อง) 350 ล้าน ค่าซ่อมบำรุงปีละ 50 ล้าน รวม 200 ล้าน คิดอย่างไรๆ หักค่าอุปกรณ์ก็คือ รัฐเสียหายไปเฉยๆ 500 ล้านบาท

**500 ล้านบาทที่ ฅ.ก.ส. จะเอาไปให้เกษตรกรกู้ซื้อโดรนเพื่อการเกษตร ในราคาต่ำละ 500,000 บาทนั้น จะซื้อได้ถึง 1,000 ลำ !●**

## กรมชลฯเดินหน้า 'บางพลวงโมเดล'

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มของหน่วยงานฝ่ายปกครอง และกลุ่มหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่มีความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแนวทางของโครงการบางระกำ โมเดลมาต่อยอดขยายผลให้เกิด “โครงการบริหารจัดการน้ำทุ่งบางพลวง เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย” หรือ “บางพลวงโมเดล” เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรในทุ่งบางพลวงกับประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่อยู่นอกกันน้ำ โดยเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลาก อีกทั้งยังสามารถบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมต่อชุมชนริมแม่น้ำในหลายพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีด้วย

สำหรับ “ทุ่งบางพลวง” เป็นพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทาน ตั้งอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำปราจีนบุรีต่อเนื่องถึงแม่น้ำบางปะกง เนื้อที่ประมาณ 499,000 ไร่ ครอบคลุม

พื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอบ้านสร้าง รวมถึง 3 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ อำเภอบางคล้า อำเภอรสาธิ และอำเภอพนมสารคาม ในอดีตพื้นที่ทุ่งบางพลวงจะประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย กรมชลประทานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการปรับปรุงพื้นที่โครงการ ก่อสร้างกันน้ำริมแม่น้ำปราจีนบุรีต่อเนื่องแม่น้ำบางปะกง และก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณคลองสายหลักที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถทำกิจกรรมการเกษตรในทุ่งบางพลวงได้ สำหรับแนวทางนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรและชุมชนไม่เกิดความเสียหายทั้งสองกลุ่ม ตลอดจนช่วยลดความขัดแย้ง ลดความเสียหายต่อผลผลิต รวมทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรี อีกด้วย ซึ่งหากการดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ ก็จะขยายผลไปดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ของทุ่งบางพลวง ซึ่งพบว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการได้ประมาณ 200,000 ไร่ อีกด้วย.